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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 7/2565 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  รองคณบดีฝ่ายวิจัย    กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 15 

รายวิชาทางปรีคลินิก   กรรมการ 
9. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำ   กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้างานบริหารและธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ผ่านรอบ Screening EdPEx200 กรรมการตรวจประเมินจะขอตรวจเอกสาร
แบบ On line   ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ เกี่ยวกับระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ คือ 30 

กรรมการบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ผู้รับผิดชอบตามพันธกิจ ตัวแทนสายผู้สอน 
และตัวแทนสายสนับสนุน 
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2 . ค ณ ะสั ต วแพ ท ย ศาสต ร์ ได้ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม  OSU-KKU “D1C-Facilitator Training 
Workshop” เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา  และในส่วนกิจกรรม “D1C-Stakeholders 
Workshop” มีกำหนดจัดวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น
สถาบันแห่งเดียวของไทยและอาเซียนลุ่มน้ำโขงในการเป็น HUB ของ OIE เพ่ือสร้างวิทยากรเป็นผู้ประเมินให้
ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน OIE  ทั้งนี้ คณะมีทีมวิทยากรจำนวน 30 คน    5 

ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ซ่ึงการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นสิ่งหนึ่งในการให้คณะสัตวแพทยศาสตร์บรรลุวิสัยทัศน์เป็น
สถาบันในระดับเอเชีย 

3. หลักสูตร VM-MBA จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร Life Long Education หลักสูตร 2 ปริญญา 
เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปแล้ว  และจะปิดรับสมัครภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ โดยในหลักสูตร MBA 
กำหนดเรียนวันในเสาร์-วันอาทิตย์ ส่วนวันปกติเรียนหลักสูตร สพ.บ. เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เรียนแบบ10 

คู่ขนาน 
4. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือโครงการ  U2T สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

มอบหมายให้คณะรับผิดชอบ 11 ตำบล พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ  มีคณบดีและรองศาสตราจารย์สาธร 
พรตระกูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดูแลหลัก 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Harvard Medical School และคณะในสายวิทยาศาสตร์15 

สุขภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AI in Health care วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566  ถ้าผู้ใดสนใจสามารถสมัคร
เข้าร่วมได้ 

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหนังสือแจ้งให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
โดยเบิกจ่ายการใช้โรงเรือนที่ดินตามแนวทางของเทศบาล ในส่วนคณะ จะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวจำนวน 19,694 บาท 

7. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย20 

สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8. คณะกำหนดทำบุญสัตว์ทดลองและพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม  2565 
9. คณะกรรมการอัตรากำลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เห็นชอบในการโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ 

เค้าปัญญา จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะให้ทางคณะเกลี่ยอัตรากำลังนักจัดการงานทั่วไป
ภายในคณะแทน แต่คณะกำลังทำเรื่องขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงาน  25 

10. สาส์นสัตวแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริหารคณะเห็นชอบให้ 
ออกเป็นรายเดือน โดยใช้เป็นช่องทางสื่อสารกิจกรรมคณะ งานที่โดดเด่นของแต่ละพันธกิจ ทีจ่ะตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่  

9 มิถุนายน 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้ง
ที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

https://kku.world/zhpdm  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 ตัดออก ข้อ 7 ของหัวข้อ 1.1 ออก เนื่องจากซ้ำกับหัวข้อ 1.5 ในหน้าที่ 3 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 12 แก้ไขข้อความใหม่เป็น  

“ใช้งานแล้ว มาทิ้งรวมกับขณะบริเวณนี้ ขอให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ไปประสานกับ10 

รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล เพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติการให้กำชับนักศึกษา
ต่อไป” 

 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 17 แก้ข้อความ “จะทดลองใช้ระบบวัคซีนก่อน” เป็น “จะทดลองใช้ระบบจองคิวก่อน  
                      เพ่ือรอบริษัท Octa ดำเนินการเรื่อง Application” 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 30 เพ่ิมข้อความหลังจากคำว่า “เพ่ือแก้ปัญหา” เป็น “เพ่ือแก้ปัญหาการขาดบุคลากร 15 

 ด้านประกันคุณภาพหลักสูตร” 
 หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 20 

 3.1 การกำจัดขยะมูลฝอย 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณข้างคอก
สัตว์ใหญ่ โดยได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม โรงแรมบายาสิตา (ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ทิ้งขยะร่วมกับโรงแรมบายาสิตา ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  อยู่ระหว่างรอ
หนังสือตอบกลับ ทั้งนี้ เนื้อความในหนังสือระบุแนวปฏิบัติและเงื่อนไขดังนี้  25 

1. ขยะที่จะนำไปท้ิงเป็นขยะสำนักงาน ไม่ใช่ขยะจากห้องปฏิบัติการหรือโรงพยาบาลสัตว์   
ซึ่งขยะในส่วนนั้น คณะได้ว่าจ้างให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้จัดเก็บและทำลาย 

2. ขยะที่นำไปทิ้งจะต้องผ่านการคัดแยกเป็นขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 
3. ขยะย่อยสลาย เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ จากร้านค้าภายในคณะ ให้

เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่จะจัดเก็บและรวบรวมไปทิ้งในที่ทิ้งขยะอื่น 30 

4. คณะยินดีจัดบุคลากรไปช่วยทำความสะอาดตามท่ีโรงแรมจะกำหนดต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

https://kku.world/zhpdm
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3.2 การจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับการสร้างองค์พระประจำคณะ

สัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ ยังไม่มีความคืบหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามเรื่องการ5 

เปิดบัญชีกองทุนสำหรับจัดสร้างองค์พระฯ นั้น ยังไม่ได้ประสานกับทางสมาคมศิษย์เก่าแต่อย่างใด ซึ่งจะรับไป
ประสานให้ทราบผลโดยเร็ว ความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

ประธาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบพิมพ์หล่อองค์พระฯ อันเดิม ทางโรงหล่อแจ้งว่าจะต้องแกะแบบ
ขึ้นมาใหม ่

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 
 3.3 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ้างผู้เกษียณอายุราชการสาย
วิชาการว่า ไดป้ระสานกับอาจารย์ผู้ที่จะเกษียณอายุทั้ง 2 ท่าน ให้ส่งภาระงานที่จะปฏิบัติงานแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของแต่ละท่าน ว่าเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างที่จะ15 

จ้างหรือไม ่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/d95pd และ  
https://kku.world/d1tjb  
  ประธาน  เสนอที่ประชุมกรณีที่จะจ้างผู้เกษียณในปีต่อๆ ไป  ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ 
ปรีณัน จิตะสมบัติ จัดทำร่างหลักเกณฑ์ สัดส่วนหรือรายละเอียดอ่ืนๆ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการจ้าง
ในระยะยาวต่อไป 20 

  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ให้ข้อมูลว่า การจ้างผู้เกษียณอายุราชการนี้ จะต้องส่งเรื่อง
เสนอขอกรอบอัตราก่อนสิ้นปีงบประมาณ 60 วัน ซึ่งคณะจะต้องส่งเรื่องเสนอขอจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้   
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ภาระงานรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ ที่เสนอ ส่วนภาระงาน
รองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และ
มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ประสานและแจ้งให้รองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา ทราบ25 

และพิจารณาต่อไป 
 

3.4 การรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าในการรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา ว่า

ตามที่คณะได้ส่งหนังสือไปขอยืมตัวนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา มาช่วยงานครั้งละ 6 เดือน โดยให้มาปฏิบัติงานที่30 

คณะสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันอังคาร  แต่ถ้ามีงานเร่งด่วน จะให้มาปฏิบัติงานที่คณะ โดยให้เบิกค่า
ล่วงเวลาให้นั้น ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากต้นสังกัดนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา 

ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เบื้องต้น ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา เสนอให้เป็นการยืมตัวมาช่วยงานครั้งละ 6 เดือน แต่ช่วงระหว่างการรอการตอบหนังสือกลับนี้ 

https://kku.world/d95pd
https://kku.world/d1tjb
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งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้ทำหนังสือขอจ้างพนักงานจำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 1 
อัตรา และวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ทำงานด้านพัฒนานักศึกษา และด้านหลักสูตรโดยใช้เงินสวัสดิการร้านค้า
ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Pet shop) ซึ่งจะเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป  

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
3.5 ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้รับทุน GMS เป็นกรณีพิเศษ 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากการสนับสนุนทุนทั้ง 2 กรณีนี้ จำเป็นต้อง
ขอแก้ไขประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอและเบิกจ่ายทุนส่วนนี้ได้  จึงขอ10 

นำเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   มติ ที่ประชุมรบัทราบ 
 

 3.6 ขอจัดซื้อกล้อง PTZ HD Video Conference PTZ Camera พร้อมอุปกรณ์ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล 15 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ได้ทำ
หนังสือเพ่ือขอจัดซื้อชุดกล้อง PTZ สำหรับการเรียนการสอน  การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการจัด
ประชุมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกจำนวน 1 ชุด (เดิมได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเพียง 2 ชุด วงเงิน 49,200 บาท) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 
3 ชุด ในวงเงินประมาณ 62,000 บาท เนื่องจากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ได้จัดห้องบรรยายให้วิทยากร
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ห้อง โดยมีรายละเอียดกล้องตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/quf6j  20 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 3.7 การปรับปรุงซ่อมพื้นกระเบื้องห้อง VM 3401 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก เดิม มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ซ่อมพ้ืนกระเบื้องเฉพาะจุดที่ร่อนหรือชำรุ ดใน25 

วงเงิน 20,733.39 บาท  (พ้ืนที่ซ่อม 20 ตรม.) แต่จากการรื้อถอนพื้นกระเบื้องพบการชำรุดเพ่ิมมากขึ้น ผู้รับเหมาไม่
สามารถซ่อมได้ในราคาที่เสนอมาครั้งแรก จึงเสนอราคาซ่อมพ้ืนกระเบื้องมาใหม่เป็นซ่อมทั้งหมดใช้งบประมาณ
จำนวน 132,887.58 บาท (พ้ืนที่ทั้งหมดของห้องประมาณ 127 ตรม.) และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ให้ชะลอการซ่อมพ้ืนกระเบื้องห้อง VM 3401 และให้ไปใช้ห้องบรรยาย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 ชั่วคราว นั้น  เนื่องจากฝ่ายวิชาการ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ห้อง 30 

VM3401 สำหรับการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 จึงได้ขอให้ผู้รับเหมาเสนอราคาซ่อม
พ้ืนกระเบื้องเข้ามาใหม่อีกครั้ง ซึ่งผู้รับเหมาได้เสนอราคาค่าซ่อมทั้งหมด (พ้ืนที่ซ่อม 52 ตรม.) ในวงเงิน 34,601.66 บาท 
จึงขอใหพ่ี้ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/pgp4l  

https://kku.world/quf6j
https://kku.world/pgp4l
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งภารกิจด้านพัสดุ 
เพ่ือให้ยกเลิกเอกสารหรือสัญญาว่าจ้างครั้งแรกแล้วด้วย (พ้ืนทีซ่่อม 20 ตรม.วงเงิน 20,733.39 บาท) 

 
 3.8 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอที่ประชุมเพ่ือขอให้พิจารณา (ร่าง) โครงสร้างและ5 

องค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของโครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/d9svo และ https://kku.world/2ll04  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยในส่วนของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ให้ยกเลิกชื่อ 
นางสาววรรณวิไล ชาสุด และเพ่ิม ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร  ในหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 3     
ให้แก้ไขใหม่เป็นดังนี้  “3.ประสานงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ระหว่างศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตว10 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสัตวแพทยสภา และสถาบันอ่ืนๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม” 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยฯ 15 

  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน ได้นำเสนอร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนด
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมและให้ความเห็นชอบด้วย   โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/w827d  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 20 

 4.2 ขอโอนงบประมาณฝ่ายวิเทศ-ประชุมวิชาการนานาชาติ 
รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน ขอความเห็นชอบในการตัดโอนงบอุดหนุนโครงการฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ (1203779) ไปงบอุดหนุนโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (120084) จำนวน 250,000 บาท เนื่อง
งบประมาณโครงการประชุมวิชาการนานาชาติไม่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/xzutk  25 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.3 (ร่าง) ประกาศคณะฯ แก้ไขแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมว่า จากวาระสืบเนื่องที่ 3.6 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

(ร่าง) ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่...  /2565) เรื่อง แก้ไขแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิต30 

บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) โดยขอให้      
นางสมบัติ แสงพล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประเด็นที่ต้องแก้ไขต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/gradq  

https://kku.world/d9svo
https://kku.world/2ll04
https://kku.world/w827d
https://kku.world/xzutk
https://kku.world/gradq
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นางสมบัติ แสงพล เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ต่อที่ประชุม และให้เหตุผลในการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม  
เนื่องจาก  

1.  เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2565) ลง
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติ ในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 5 ข้อที่ 3 แนวปฏิบัติ วิธีการและหลักฐาน5 

ประกอบการขอใช้เงินและการเบิกจ่ายเงินกองทุน ไม่ได้ระบุค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติไว้ ทำให้นักศึกษา
ต่างชาติผู้ได้รับทุนจากกองทุนฯ ไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติได้ หากไม่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละ 15,000 บาท ตามมติ
คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 2 ราย คือ Ms. Bamphen Keomoungkhoun และ Mr. I 
Putu Gede Yudhi Arjentinia จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับเพ่ิมเติมจากกองทุนฯ นี้ 10 

หากไม่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษาต่อไป และให้มอบหมายนางสาวชนิดา ชาอินทร์ จัดทำประกาศ
รายชื่อผู้รับทุนฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 

 15 

 4.4 รับรองสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน 
รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน นำเสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบรับรองสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายนิคม ศรีกะชา  นายรักษ์พล เดชคง และ Mr.Xayngeun 
phengvongsone  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/tozx6 และ  
https://kku.world/s6g7p  20 

มติ ที่ประชุมรับรอง 
 

 4.5 ขอโอนงบประมาณโครงการเข้าหมวดใช้สอย 
รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพ่ือขอ โอน งบอุดหนุน

โครงการ ไปงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย จำนวนทั้งสิ้น 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมี25 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/gciur ดังนี้  
1. งบอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร    จำนวน   300,000 บาท 
2. งบอุดหนุนโครงการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%  จำนวน 2,000,000 บาท 
3. งบอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานีฟาร์ม    จำนวน 1,000,000 บาท  

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอให้ตัดโอนงบอุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนา30 

ห้องสมุด ไปยังงบดำเนินการหมวดใช้สอย เพ่ิมเติมอีกจำนวน 140,000 บาท  
 
 

https://kku.world/tozx6%20%20และ
https://kku.world/s6g7p
https://kku.world/gciur
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  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ จึงสรุปยอดเงินที่ขอโอนไปยังงบดำเนินการหมวดใช้สอย
จำนวนทั้งสิ้น 3,440,000 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยโอนจาก 

1. งบอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร    จำนวน   300,000 บาท 
2. งบอุดหนุนโครงการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%  จำนวน 2,000,000 บาท 
3. งบอุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด   จำนวน   140,000 บาท 5 

4. งบอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานีฟาร์ม    จำนวน 1,000,000 บาท  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.6 การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ หารือและขอความเห็นจากที่ประชุม เพ่ือขอให้ทบทวน10 

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรคณะ ซึ่งจำนวนวงเงินที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ผ่านมติคณะกรรมการประจำ
คณะฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 แล้ว แต่ไม่ทราบว่าได้ออกเป็นประกาศคณะฯ ไว้แล้วหรือยัง 
เพ่ือจะได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 

มติ ที่ประชุม มอบหมายผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ รับไปตรวจสอบการออกประกาศคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้คณะ 15 

ที่ผ่านมติคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้ประกาศไว้หรือยัง หากยัง
ไม่ได้ประกาศ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
 4.7 การลาของบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ในกรณีผลตรวจโควิดเป็นบวก 

รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ หารือและขอความเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 กรณีบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์  ถ้าตรวจเจอผลบวก ให้ขอกักตัว 10 วัน โดย 5 วันแรก เป็นลาป่วย 20 

ส่วนวันที่ 6-10 ให้ตรวจ ATK ทุกวัน กรณีได้ผลเป็นลบให้มาปฏิบัติงานตามปกติ โดยรักษามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากผลตรวจเป็นบวกให้กักตัวต่อจนครบ 10 วัน โดยให้ทางโรงพยาบาลสัตว์ ทำ
ประกาศแนวปฏิบัตินี้แยกต่างหากจากส่วนของคณะ  

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกักตัวของบุคลากรสังกัดกองบริหารงาน
คณะ ใหใ้ช้แนวปฏิบัติตามประกาศเดิมของคณะ  25 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.8 เสนอชื่อนิสิตเก่าแพทยศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่น 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเก่าแพทยศาสตร์จุฬาฯ 
ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 75 ปี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/flps5  30 

มติ ที่ประชุม เนื่องจากคณะไม่มีนิสิตเก่าแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงไม่ขอเสนอชื่อ  
 
 
 

https://kku.world/flps5
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 4.9 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำฯ 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาล

พฤกษ์ทองคำ รางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี พ.ศ.2565 สามารถเสนอชื่อได้ภายใน 19 กรกฎาคม 2565  โดยมี 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/ou0g4  

มติ ที่ประชุม หากกรรมการหรือบุคลากรท่านใด ประสงค์ที่จะเสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อได้ภายใน 5 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทีผู่้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 รับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณพิต10 

ศึกษา ของนางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้ขอสอบวิทยานิพนธ์ และขอ
สำเร็จการศึกษาต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลการตีพิมพ์ครบตามเงื่อนไขที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/hl3sq  

มติ ที่ประชุมรับรอง  
 15 

5.2 ขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและขอขยายเวลารับทุนจากกองทุนส่งเสริมฯ 
รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายศิวายุ 

รัตนะกนกชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
(นานาชาติ) ขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุนเดิม สถานที่ศึกษาเดิม โดยใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน
ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น. มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 20 

และขอขยายเวลารับทุนจากกองทุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับการศึกษา
ต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินทุนจำนวน 65,000 บาท  โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/8bjwj  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 25 

5.4 (ร่าง) ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  นำเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่ง
กายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วนจาก ประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 037/2562) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  เพ่ือขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมี30 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/2bh4i  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  

 
 
 35 

https://kku.world/ou0g4
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 5.5 การตรวจ ATK ของนักศึกษา 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม หารือที่ประชุมว่า ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ทางกลุ่มวิชาคลินิกว่า  
หลังจากที่เปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 พบว่ามีนักศึกษาบางส่วนติดเชื้อโควิด-19 
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นคลินิกซ่ึงจะหมุนเวียนเรียนไปคลินิกตามหน่วยต่างๆ  2 สัปดาห์/หน่วย  จึงขอหารือที่ประชุม
พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการเบิกและตรวจ ATK ของนักศึกษาด้วย 5 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้อาจารย์ผู้สอนสอนคลินิกปฏิบัตินักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ประสงค์จะให้
นักศึกษาตรวจ ATK ทุกสองสัปดาห์ ก่อนหมุนเวียนไปเรียนตามหน่วยต่างๆ สามารถเบิกชุดตรวจจากคณะได้ โดย
ทำหนังสือขอไปตามขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีอ่ืนๆ อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ     
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ เช่น กรณีที่นำนักศึกษาไปเรียนนอกสถานที่ และสถานที่นั้นๆ ต้องการให้นักศึกษาตรวจ  
ATK เป็นต้น 10 

  
 5.6 การจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งรองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา 
เผือกเทศ เสนอผ่านทางฝ่ายวิจัย โดยผู้ เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเกษียณปีนี้  แต่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างจาก15 

มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศท่ีมีสมรรถนะสูง
อยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2 ใน 3 และคณะจะรับผิดชอบเพียง 1 ใน 3  จำนวนประมาณ    
สองแสนบาท/ปี และหากมีการจ้างอาจจะพิจารณางบประมาณในส่วนของฝ่ายวิจัยหรือวิเทศสัมพันธ์จะส่งโครงการ
ให้มหาวิทยาลัยภายในสิ้นเดือนนี้ 

ประธาน เสนอให้รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน จัดทำรายละเอียดการจ้าง การส่งมอบผลงาน20 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะต่อไป 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.50 น. 
 25 

    (นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม) 
              กรรมการและเลขานุการ 

  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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